

สปสช. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ (สมัยวาระ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๑)

กลุ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



สปสช. จะจัดให้มีการประชุมคัดเลือกสองขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ ๑ ระดับจังหวัด (ภายในวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๗ - ๑๑ เม.ย. ๖๗) : เพื่อให้นายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล มีโอกาสคัดเลือกกันเองให้เป็นผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับจังหวัด

ขั้นตอนที่ ๒ ระดับประเทศ (ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ พ.ค. ๖๗) : สปสช. จะจัดประชุมเพื่อให้

- (๑) ผู้แทนเทศบาลระดับจังหวัด
- (๒) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลระดับจังหวัด
- (๓) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- (๔) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น

โดยการคัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนแต่ละประเภทเป็นกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๑ คน และเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ๑ คน

กลุ่มผู้แทนผู้ประกอบการวิชาชีพ และกลุ่มผู้แทนผู้ประกอบการศิลปะ



ผู้ประกอบการวิชาชีพ ๓ วิชาชีพ ประกอบด้วย การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทันตกรรม เภสัชกรรม

ผู้ประกอบการศิลปะ ๗ สาขา ประกอบด้วย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และให้รวมถึงผู้ประกอบการวิชาชีพกายภาพบำบัดและผู้ประกอบการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

สปสช. จะจัดให้มีการคัดเลือกสองขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ ๑ ระดับจังหวัด (ภายในวันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๗ - ๑๑ เม.ย. ๖๗) : สปสช. เขต จะจัดประชุมเพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพ และผู้ประกอบการศิลปะ คัดเลือกกันเองให้เป็นผู้แทนในระดับจังหวัด

ขั้นตอนที่ ๒ ระดับประเทศ (วันที่ ๙ พ.ค. ๖๗) : สปสช. จะจัดประชุม

๒.๑ เพื่อให้ผู้แทนผู้ประกอบการวิชาชีพ ทั้ง ๓ วิชาชีพ ระดับจังหวัด คัดเลือกกันเอง ให้ได้ผู้แทนวิชาชีพละ ๑ คน เป็นกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

๒.๒ เพื่อให้ผู้แทนผู้ประกอบการศิลปะ ทั้ง ๗ สาขา ระดับจังหวัด คัดเลือกกันเอง ให้ได้ผู้แทน สาขาละ ๑ คน และให้ผู้แทนแต่ละสาขาคัดเลือกกันเองให้เหลือ ๓ คน เป็นกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

กลุ่มผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร



การขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน : องค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มีใช่เป็นการแสวงหาผลกำไร ที่ประสงค์จะใช้สิทธิคัดเลือกกรรมการ ต้องเป็นองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งใน ๙ ด้าน ต่อไปนี้ คือ ด้านเด็กหรือเยาวชน ด้านสตรี ด้านผู้สูงอายุ ด้านคนพิการ หรือผู้ป่วยจิตเวช ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น ด้านผู้ใช้แรงงาน ด้านชุมชนแออัด ด้านเกษตรกร และด้านชนกลุ่มน้อย และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่ สปสช. ประกาศโดยสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ สปสช. หรือ สปสช. เขต ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๗ - ๒๒ มี.ค. ๖๗ ในวันและเวลาราชการ หรือยื่นผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมาที่ฝ่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วม และคุ้มครองสิทธิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๗ - ๒๒ มี.ค. ๖๗ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ เป็นวันที่ยื่นคำขอ ทั้งนี้ สปสช. จะประกาศรายชื่อองค์กรเอกชนที่รับขึ้นทะเบียน ภายในวันที่ ๑ เม.ย. ๖๗

รายละเอียดคุณสมบัติขององค์กรเอกชนที่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนและเอกสาร

ประกอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน สามารถดาวน์โหลดได้ที่

<https://drive.google.com/drive/folders/1PHMup3jAhZLoorg98F37bm1chX-S1uPq?usp=sharing>

หรือ QR Code นี้

สปสช. จัดประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน โดยจะจัดให้มีการประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรเป็นกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ในวันที่ ๙ พ.ค. ๖๗



**** กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **ติดตามข้อมูลได้ที่ <https://www.nhso.go.th> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สปสช.” เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๑๓๔๘ ๘๔๑๗ ในวันและเวลาราชการ**